

บริษัท หนังสือพิมพ์ธุรกิจโฆษณา ออนไลน์ จำกัด: 334 ซอยรามอินทรา 61 ถนนรามอินทรา แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กทม. 10230

โทร. 02-945 9394, 088-564-2525, 099-283-4848 E-mail : norsorpor.online@gmail.com



หนังสือพิมพ์ รายสามวัน

ข่าวเด่นประจำวันหน้า 1
เกร็ดความรู้ภายในหน้า 2
ประกาศหน้า 2-4

หนังสือพิมพ์ธุรกิจโฆษณา ออนไลน์

<http://www.norsorpor-online.com> วันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ปีที่ 15 ฉบับที่ 1652 ราคา 10.00 บาท

“ธนกร” ไม่สนยุทธการ “เด็ดหัว สอยนั่งร้าน” ชี้ โหมโรงอยู่นาน แต่หาหลักฐานไม่ได้ จึงอภิปรายแบบหวานแหแทน

นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงกรณีที่พรรคร่วมฝ่ายค้าน มีมติว่าจะยื่นญัตติขอเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจคณะรัฐมนตรีเป็นรายบุคคลในวันที่ 15 มิ.ย. ภายใต้ยุทธการ “เด็ดหัว สอยนั่งร้าน” โดยรัฐมนตรีที่จะถูกยื่นอภิปรายรวมทั้งสิ้น 10 คน ว่า เมื่อโหมโรงอยู่พักใหญ่ แต่ก็ยังหาข้อมูลข้อเท็จจริงไม่ได้ตามที่อ้างไว้ เพราะรัฐบาลไม่ได้ทำอะไรผิด จึงหันมาใช้การอภิปรายแบบหวานแหแทน เพื่อหวังพิสูจน์ว่า การอภิปรายจะเข้าตาประชาชนเข้าสักคน สุดท้ายก็เข้าอีกรอบเดิม คือ ขอเวลาอภิปราย 4-5 วัน เน้นจำนวนวันให้มากเข้าไว้ ถ้าอภิปรายครบทุกคนได้ ฝ่ายค้านก็คงทำไปแล้ว ซึ่งเท่านี้ก็แสดงให้เห็นแล้วว่าฝ่ายค้านยุคนี้ ประชาชนหวังพึ่งไม่ได้ เสียเวลาแก้ปัญหาให้กับประชาชนของสภาไปเปล่าๆ โดยที่ประชาชนไม่ได้ประโยชน์อะไรเลย นอกจากประชาชนต้องมานั่งทนฟังวาทกรรมเสียดสีและการบิดเบือนข้อเท็จจริงอยู่เป็นอาทิตย์ ขณะที่รัฐบาลเองก็ต้องมาคอยชี้แจงข้อบิดเบือนต่างๆ เพื่อไม่ให้ประชาชนสับสน แทนที่จะได้เอาเวลาไปเร่งแก้ปัญหาต่างๆ ให้กับประชาชน ซึ่งไม่แน่ใจว่าการอภิปรายครั้งนี้ฝ่ายค้านทำเพื่อรักษาประโยชน์ของประชาชน หรือเพื่อรักษาหน้าของตัวเองกันแน่

“การอ้างว่าจะเป็นการอภิปรายเพื่อเด็ดหัวนายฯ และ ครม.เป็นรายบุคคลนั้น ไม่แน่ใจว่า ฝ่ายค้านไปเอาความมั่นใจมาจากไหน และที่อ้างว่ามีใบเสร็จทางการแพทย์ที่จะชี้ให้เห็นนั้น ก็เห็นอ้างแบบนี้มาทุกครั้ง แล้วสุดท้ายก็เป็นฝ่ายค้านเองที่ถูกท่านนายฯ และรัฐมนตรีที่ถูกชักฟอกฉีกหน้ากลางสภา ว่า มั่วข้อมูล ทำการบ้านแบบลวกๆ เหมือนกลัวว่าจะไม่ได้อภิปราย อยากรู้ก็ตาม ส่วนตัวเชื่อว่า ถ้าฝ่ายค้านมีใบเสร็จทางการแพทย์ที่ชัดเจนจริง คงเอาไปฟ้องหน่วยงานต่างๆ นานแล้ว คงไม่รอดถึงการอภิปรายไม่ไว้วางใจแน่นอน ทั้งนี้ มั่นใจว่า ท่านนายฯ และรัฐมนตรีที่ถูกอภิปรายนั้น จะสามารถชี้แจงเพื่อทำความเข้าใจจนประชาชนหายสับสนได้อย่างแน่นอน” นายธนกร กล่าว

“ณัฐชนน” เชื้อฝ่ายค้านชักฟอก “อนุทิน-ศักดิ์สยาม” หวังตัดแต้มการเมือง ระวังกระแสตีกลับ ยกพรรคร่วมเป็นเสาเข็ม

นายณัฐชนน ศรีก่อเกื้อ รองโฆษกพรรคภูมิใจไทย กล่าวถึงยุทธการ “เด็ดหัว นั่งร้าน” ของฝ่ายค้านในเวทีอภิปรายไม่ไว้วางใจ ที่ปรากฏชื่อรัฐมนตรีที่เข้าข่ายถูกอภิปรายถึง 10 คน ว่า พรรคภูมิใจไทยไม่รู้สึกกังวลใจใดๆ ที่ปรากฏชื่อ 2 รัฐมนตรีของพรรคถูกอภิปรายด้วย เพราะถือว่าไม่เหนือความคาดหมาย เพราะทั้ง นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ รว.สาธารณสุข และ นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รว.คมนาคม เป็นรัฐมนตรีที่มีผลงานมากมาย ทั้งภารกิจการต่อสู้กับโรคระบาดโควิด-19 และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทำให้เกิดการพัฒนาในหลายพื้นที่และเกิดมูลค่าให้กับประเทศ อีกทั้งการอภิปรายไม่ไว้วางใจครั้งนี้ ถือเป็นครั้งสุดท้ายของสภาผู้แทนราษฎรก่อนเข้าสู่สนามเลือกตั้งใหญ่ ทำให้ฝ่ายค้านต้องจัดไม้เด็ดมาสกัดคะแนนนิยมและทำลายความน่าเชื่อถือของพรรคการเมืองคู่แข่ง เพื่อหวังผลการเลือกตั้งในสมัยหน้า โดยเฉพาะพรรคภูมิใจไทย ที่ถือว่ามีผลงานชัดเจน พุดแล้วทำ ขณะเดียวกัน มั่นใจว่า นายอนุทิน และ นายศักดิ์สยาม จะสามารถชี้แจงข้อกล่าวหาของฝ่ายค้านได้ทุกประเด็น

“ผมอยากให้พรรคร่วมรัฐบาลอยากให้ฝ่ายค้านเปลี่ยนคำว่า “นั่งร้าน” เป็น “เสาเข็ม” มากกว่า เพราะถ้านั่งร้านอาจจะดูเล็กเกินไป เพราะพรรคร่วมรัฐบาลถือเป็นส่วนสำคัญในการเดินหน้าผลักดันแนวนโยบายต่างๆ ในการบริหารประเทศ ดังนั้น ไม่ต้องไปวิเคราะห์กันให้ยากว่าทำไม นายจรินทร์ และ นายอนุทิน ถึงโดนอภิปราย ทั้งๆ ที่ข้อมูลไม่ถึงขั้นที่จะต้องชักฟอก เพราะผมเชื่อว่า เป้าประสงค์หลักของฝ่ายค้านน่าจะอยู่ที่การสร้างความแตกแยกให้กับพรรคร่วมรัฐบาล เพื่อทำลายความน่าเชื่อถือในการเลือกตั้งครั้งหน้ามากกว่าการตรวจสอบปกติ พร้อมเตือนฝ่ายค้านว่า ปัจจุบันอยู่ในยุคโซเชียลที่มีการตรวจสอบจากประชาชนคู่ขนาน ข่าวสารจะรวดเร็ว หากฝ่ายค้านนำประเด็นที่ไม่เป็นจริงมาพูด จะทำให้เกิดผลกระทบเป็นบวมเมอร์แรงย้อนกลับไปทำลายฝ่ายค้านเอง” นายณัฐชนน กล่าว

“สุกชัย” ฉุน “ปลื้ม Voice TV” กล่าวหาทอล์กโชว์มอมเมา เตரியมกโยยง รมต.- ส.ส.- สมาชิกพรรค แจ้งความทั่วประเทศ

นายสุกชัย ใจสมุทร ส.ส.บัญชีรายชื่อ และนายทะเบียนพรรคภูมิใจไทย แถลงกรณีรายการ “The Daily Dose โลกการเมือง” ดำเนินรายการ โดย หม่อมหลวงณัฐวรรคณ์ เทวกุล ผ่านเพจเฟซบุ๊ก Voice tv หัวข้อไม่สนเยาวชนคิดทอล์กโชว์บ้างเลยหรือ ซึ่งสิ่งที่จัดรายการมีถ้อยคำหมิ่นประมาทโดยการโฆษณา ทำให้สมาชิกพรรค และพรรคภูมิใจไทย เสียหาย เป็นการใส่ร้ายป้ายสีพรรค มีลักษณะข้อความอันเป็นเท็จ ทำให้ผู้ได้ฟังได้ยินมีลักษณะดูหมิ่นเกลียดชังพรรคภูมิใจไทย ซึ่งประมวลกฎหมายอาญาเสพติด ที่ได้ผ่านรัฐสภาตั้งแต่ปลายปี 64 โดยประกาศลงราชกิจจานุเบกษา และมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 9 ธ.ค. 64 เป็นกฎหมายที่ผ่านมติเอกฉันท์โดย ส.ส.และ ส.ว. ซึ่งเป็นการปลดล็อกทอล์กโชว์ไม่ได้เป็นยาเสพติดมาตั้งแต่ตอนนั้น ดังนั้น คำที่กล่าวหาพรรคจึงเป็นความเท็จ และวานนี้ (8 มิ.ย.) พรรคภูมิใจไทย เสนอร่าง พ.ร.บ.กัญชา กัญชง เจตนาเพื่อการปลดล็อกกัญชาสามารถมีกฎหมายมารองรับ ทำให้กัญชาได้ใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ทั้งทางการแพทย์ เศรษฐกิจ และป้องกันบุคคลที่จะเป็นอันตรายจากการใช้กัญชา จึงหมายความว่า ไม่มีสิ่งใดเลยที่ทำให้เห็นว่าพรรคภูมิใจไทยมอมเมาเยาวชน ดังนั้น สิ่งที่ หม่อมหลวงณัฐวรรคณ์ เสนอในรายการจึงเป็นการบิดเบือนข้อเท็จจริง ใส่ร้ายป้ายสี พรรคขอยืนยันว่า การเสนอกฎหมาย และการลงมติเกี่ยวกับประมวลกฎหมายอาญาเสพติด เพื่อให้ประเทศไทยได้รับประโยชน์จากการนำกัญชามาใช้อย่างสูงสุดและปลอดภัย

“พรรคภูมิใจไทยเสียใจ จึงมีมติให้ ส.ส.แต่ละเขต รัฐมนตรีของพรรค และสมาชิกพรรคทั่วประเทศ ไปร้องทุกข์กล่าวโทษตามจังหวัดต่างๆ ขณะเดียวกัน ถ้าตรวจสอบข้อเท็จจริงพบว่า เจ้าของสื่ออย่าง Voice tv รู้เห็นเป็นใจต่อการดำเนินการรายการเช่นนี้แล้วท่านไม่สั่งระงับระหว่างดำเนินการก็จะดำเนินคดีกับ voice tv ด้วย และขอยืนยันว่า เราไม่ได้ฟ้องแค่เราเอาจริง” นายสุกชัย กล่าว

มูมภายใน

การเฉลี่ยภาษีซื้อ

รายได้ประเภทเงินปันผลจากการลงทุนในบริษัทย่อยส่วนแบ่งกำไรจากกิจการร่วมค้า กำไรจากการขายหุ้นนอกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ส่วนต่างของอัตราแลกเปลี่ยนซึ่งไม่อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะและดอกเบี้ยที่เข้าลักษณะตามข้อ 4 (2) วรรคสอง ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 29) เป็นรายได้ที่บริษัทไม่ต้องนำมารวมคำนวณเป็นรายได้ในการเฉลี่ยภาษีซื้อ

(กค 0706/7430 ลว. 2 ก.ย. 2548)

บริษัทก่อสร้างอาคารเพื่อใช้ในกิจการที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มและกิจการที่ไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม แต่ไม่สามารถแยกพื้นที่การใช้อาคารในกิจการที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มและกิจการที่ไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มได้ จึงให้บริษัทเฉลี่ยซื้อตามสัดส่วนรายได้ของปีที่ ผ่านมาของกิจการ และให้นำภาษีซื้อส่วนที่เฉลี่ยได้ตามส่วนของกิจการประเภทที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มไปหักออกจากภาษีขายในการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา 82/3 แห่งประมวลรัษฎากร

(กค 0706(กม.04)/พ./765 ลว. 1 ก.ย. 2548)

พื้นที่ลงประกาศ

พื้นที่ลงประกาศ

พื้นที่ลงประกาศ

พื้นที่ลงประกาศ



NATURAL MEDIA

10 มิถุนายน 2565

เรื่อง ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท แมชเชอเรียล มีเดีย จำกัด

ด้วยบริษัท แมชเชอเรียล มีเดีย จำกัด จะจัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ในวันที่ 28 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 น. ณ สำนักงานของบริษัท เลขที่ 68/1 ซอยเย็นอากาศ 2 ถนนเย็นอากาศ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ประจำปี 2563

วาระที่ 2 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดเข้าร่วมประชุม ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น



ขอแสดงความนับถือ

(นายคำรัส โรจนเสถียร)

(นายชอุรุณี โรจนเสถียร)

กรรมการ

NATURAL MEDIA CO., LTD. 68/1 Soi Yenakas 2, Yenakas Rd., Chong Nonthi Yan Nawa Bangkok 10120 Tel: 0-2249-3202-3, 0-2240-1082-3 Fax: 0-2249-6013 E-mail: contact@natural-media.c

พื้นที่ลงประกาศ

พื้นที่ลงประกาศ

พื้นที่ลงประกาศ

พื้นที่ลงประกาศ

พื้นที่ลงประกาศ

พื้นที่ลงประกาศ

พื้นที่ลงประกาศ